

ผู้แทน 5 ชาติตบเท้าอบรมเพิ่มศักยภาพท้องถิ่น

วิสิทธิ์ ปิ่นพวงศ์ 25.12.2010 01:48



นายปีเตอร์ คอพพินเจอร์ (Peter Koppinger) ผู้อำนวยการโครงการ DELGOSEA (ซ้าย) มอบเงิน 100,000 บาท แก่ นายไพโร พัฒนโน นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ผู้แทน 5 ประเทศตะวันออกเฉียงใต้ ตบเท้าเข้าร่วมการอบรมโครงการ DELGOSEA ก่อนนำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่องค์กร เพิ่มศักยภาพบุคลากรพัฒนาท้องถิ่น

(18 พ.ย.53) นายปีเตอร์ คอพพินเจอร์ (Peter Koppinger) ผู้อำนวยการโครงการ DELGOSEA นายไพโร พัฒนโน นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 5 ประเทศ ตามโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ The Partnership for Democratic Local Governance in Southeast Asia (DELGOSEA) โดยมีผู้แทนจาก 5 ประเทศ จำนวน 60 ท่านเข้าร่วมการอบรม

นายปีเตอร์ คอพพินเจอร์ เปิดเผยว่า โครงการ DELGOSEA เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 5 ประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยประเทศไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ และในครั้งนี้เป็นารดำเนินการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 5 ประเทศ จำนวน 60 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 16 ตัวอย่างจาก 5 ประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรฯ ที่ดีและมีศักยภาพในการบริหารจัดการ ก่อนนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดในองค์กรฯ ของตนเองและเกิดการพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน

การอบรมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่กลุ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มการส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กร กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม และกลุ่มการส่งเสริมการจัดการเงินการคลังและการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมือง เราเชื่อมั่นว่าโครงการอบรมในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเมืองที่ดีสู่การพัฒนาและนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายไพโร พัฒนโน กล่าวว่ เทศบาล 5 แห่งของประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ท้องถิ่นจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วยเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้การได้รับเป็นตัวอย่างที่ดีนั้นเกิดจากการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนาและบริหารจัดการ อย่่างไรก็ตามการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้ความรู้และนำไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง



นายปีเตอร์ คอปพินเจอร์ (Peter Koppinger) ผู้อำนวยการโครงการ DELGOSEA
บรรยายพิเศษการจัดการบริหารท้องถิ่น
3.นายไพโร พัฒนโน นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพจัดการอบรมและตัวแทนประเทศไทย